

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 10 LÒNG GHÉP “ĐỀ ÁN DÂN SỐ” CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

Người viết: Phạm Thùy Dương

Ngày nay với sự lan tỏa thông tin mạnh mẽ, sâu rộng trên mạng internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác, các thông tin về giới tính cũng trở nên dễ dàng tiếp cận với giới trẻ, đặc biệt ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành vi của trẻ lứa tuổi vị thành niên. Vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên ngày càng trở nên cấp bách đặc biệt trong trường THCS và THPT. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho học sinh lứa tuổi THCS, chiều ngày 13/10/2017 vào tiết 3, 4 dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm của toàn bộ 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 đã tổ chức tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp lồng ghép với đề án dân số giáo dục giới tính cho trẻ em.

Ở mỗi khối lớp, giáo viên có sự triển khai nội dung giáo án theo chương trình phù hợp với đối tượng học sinh. Với khối lớp 6, các em được giáo dục nội dung tuổi dậy thì – những biến đổi đặc thù về cơ thể bạn gái và những biến đổi tâm lý tuổi dậy thì. Thông qua nội dung này, giáo viên đã giúp các em nhận biết được những thay đổi kì diệu của cơ thể, biết được các biện pháp, giải pháp khắc phục những khủng hoảng về tâm lý của học sinh. Học sinh khối lớp 7 lại được tìm hiểu về giới, giới tính và tìm hiểu về đặc điểm cơ thể của nam và nữ... giúp các em có nhận thức đúng đắn về giới tính cũng như đặc điểm cơ thể để từ đó các em có ý thức chuẩn bị, sẵn sàng trước sự thay đổi của bản thân. Chính điều này đã hạn chế được sự thiếu hụt kiến thức về giới tính tránh gây ra những hậu quả không mong muốn với các em học sinh. Khối lớp 8, 9 các em lại được cung cấp những kiến thức cao hơn, phù hợp với độ tuổi của mình.

Các em được định hướng tìm hiểu về tình yêu tuổi học trò và những rắc rối tình yêu tuổi học trò bởi ở độ tuổi này các em đã có sự nảy sinh tình cảm với các bạn khác giới. **Việc định hướng này sẽ giúp các em có những kỹ năng xử lý tình huống và có những nhận biết cụ thể từ đó có cách ứng xử phù hợp, xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi THCS.**

Với thời lượng hai tiết dạy trong dự án tổ chức các hoạt động tuyên truyền và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên đã thành công tốt đẹp. Ngoài các kiến thức chung về giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu, tập trung vào bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGD; cách phòng chống xâm hại tình dục; phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn, cách sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kỹ năng sống; nhà trường sẽ tiếp tục triển khai kết hợp với giáo viên Tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề trong cả năm học 2017 - 2018.